

ก.แรงงาน แอ่งเหตุประมงทะเลไทยโดนกล่าวหาใช้แรงงานทาส

กระทรวงแรงงาน ชี้แจ้งกรณีสื่อออนไลน์ว่าประเทศไทยใช้แรงงานทาสใน งานประมงทะเล แลเป็นข้อมูลเก่า พร้อมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีนโยบายและ มาตราการในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

นางสาวพรณี ศิริสุทธิศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่ จากกรณีที่มีสื่อต่างประเทศเผยแพร่ข่าวว่าประเทศไทยมีการบังคับใช้ แรงงานทาส แรงงานบังคับในบางประมงทะเลนั้น กสร. เชื่อมั่นว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเก่าก่อนที่ประเทศไทยจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาแรงงานประมง อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบัน กสร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อย่างจริงจัง ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการกระทำผิด กฎหมายหรือละเมิดสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในกิจการประมงทะเล และเกี่ยวเนื่องประมงทะเล ซึ่งได้มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาทิ การออกกฎ กระทรวงคุ้มครองแรงงานในบางประมงทะเล พ.ศ.๒๕๕๗, กฎกระทรวงคุ้มครอง แรงงานในบางเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๗, การแก้ไขระเบียบกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานที่ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบผู้กระทำผิดตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ การปรับปรุงบัญชีกำหนดอัตราโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้ใช้อัตราโทษสูงสุด อีกทั้งยังได้มีการจัดทำคานิยามแรงงาน บังคับ แรงงานขัดหนี้ เพื่อเป็นคู่มือให้กับพนักงานตรวจแรงงานในการดำเนินการ กระหนาบการกระทำที่มีลักษณะเป็นแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ตลอดจนมี กระบวนการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม ชี้แจงให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่ตก เป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นอกจากนี้ กสร. ยังได้รณรงค์ให้นายจ้างดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการกิจการของตนเอง รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานโดยนำมาตรฐานประกอบ กิจการเข้าสู่อุปการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากมาตรการข้างต้นแล้วนั้น หากมีประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานหรือการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน กสร. จะดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือทันทีเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ ประโยชน์ที่พึงได้รับ และใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีนายจ้างหรือสถาน ประกอบกิจการที่กระทำผิด พร้อมทั้งกำกับดูแลนายจ้าง-ลูกจ้างให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามี กสร. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการตรวจ รวม ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนากำลังคน และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมประมง กรมชลประทานคดีพิเศษ สำนักงานประกันสังคม ทหารเรือ กองบังคับการตำรวจภูธร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานตรวจแรงงาน รวม ๑๑๖ คน โดยให้มีอำนาจตรวจสถานที่ประกอบ กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำและเกี่ยวเนื่องได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของ ภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง ประชาชน ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล นายจ้าง-ลูกจ้างไม่เอาเปรียบกัน และหากพบ การกระทำที่ความผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ๑๕๔๖ หรือทางเว็บไซต์ www.labour.go.th, Email : info@labour.mail.go.th และ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทุกพื้นที่หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด